



ที่ ศธ ๐๒๐๕ / ๓๒๑

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ผลการประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑ มาเพื่อคณะกรรมการทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้มีหนังสือเชิญประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑ (The 41st Session of the General Conference) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ องค์การยูเนสโกสำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส การประชุมสมัชชาสามัญขององค์การยูเนสโก เป็นการประชุมในระดับสูงสุดขององค์การ จัดขึ้นทุกๆ ๒ ปี เพื่อกำหนดแผนงาน และงบประมาณในการดำเนินงานของยูเนสโก ระยะ ๒ ปี รวมทั้งพิจารณากำหนดนโยบายต่างๆ ขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การ การประชุมฯ ประกอบด้วย การประชุมเต็มคณะ การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามภารกิจงานของยูเนสโก โดยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีสุข เทียนทอง) หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และมีคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแต่ละสาขาของยูเนสโกด้วย

๒. เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะกรรมการ

การประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑ โดยสรุปมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกในสาขาต่างๆ รวมถึงการดำเนินการ/กิจกรรม/โครงการในฐานะที่ไทยเป็นประเทศสมาชิก ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ผลการประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑ เกี่ยวข้องกับแผนงานและกิจกรรมที่ยูเนสโกจะดำเนินการความร่วมมือกับประเทศสมาชิก และภาคส่วนต่างๆ ภายใต้สาขาที่เชี่ยวชาญของยูเนสโก ทั้งการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

ผลการประชุมฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๔.๑ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมีผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบปกติ (in person) และผ่าน web cast ของยูเนสโก ประธานการประชุมฯ คือ นาย Santiago Irazabal Mourão ชาวอูรุกวัย

๔.๒ การรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางปี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๒ (Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029) และร่างโครงการและงบประมาณปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (Draft Programme and Budget for 2022-2025) โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของยูเนสโกกล่าวถึงภารกิจและหน้าที่ขององค์การในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลและให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในสาขาที่เชี่ยวชาญต่างๆ การสร้างเครื่องมือสำหรับกำหนดมาตรฐานและส่งเสริมการดำเนินงาน การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ของยูเนสโกเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการและข้ามสาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย แบ่งเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) Education Challenge สร้างความเชื่อมั่นเรื่องการศึกษาที่ครอบคลุมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๒) Environmental Challenge ดำเนินงานเพื่อไปสู่สังคมที่ยั่งยืนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และมรดกทางธรรมชาติ (๓) Challenge of Social Cohesion สร้างสังคมที่มีส่วนร่วม ยุติธรรม โดยการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก และการคุ้มครองมรดก และ (๔) Technical Challenge ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อมนุษยชาติ โดยการพัฒนาและสั่งสมความรู้และทักษะ รวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม นอกจากนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภูมิภาคแอฟริกา (Africa) ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender) และการพัฒนาในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กเยาวยุคน และกลุ่มชาติพันธุ์

๔.๓ การประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ

๔.๓.๑ การประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษา

ที่ประชุมเห็นชอบแผนงาน โครงการและงบประมาณสาขาการศึกษา (Major Programme I – Education) ซึ่งส่งเสริมสิทธิการศึกษาที่เท่าเทียมและครอบคลุม คำนึงถึงกลุ่มชายขอบและบริบทปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษา รวมถึงแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการหลักด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๔ การเปิดตัวกรองการทำงานการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโกสำหรับปี ค.ศ. ๒๐๓๐ หรือ Education for

Sustainable Development towards achieving the Sustainable Development Goals (ESD for 2030) ซึ่งเป็นการดำเนินการเรื่อง ESD อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรอบการดำเนิน ESD for 2030 เป็นการต่อยอด ทศวรรษการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UN Decade for ESD (2005 – 2014) และ Global Action Programme on ESD (2015 – 2019) ซึ่งส่งเสริมให้รัฐบาลประเทศต่างๆ มีความตระหนักถึง บทบาทของการศึกษาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างพลังคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ ที่จำเป็นและแนวคิดสำหรับแก้ไขปัญหาในระดับโลกได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๔.๓.๒ การประชุมคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมเห็นชอบแผนงาน โครงการและงบประมาณสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (Major Programme II – Natural Sciences and Intergovernmental Oceanographic Commission) ซึ่งสนับสนุนประเทศสมาชิกในการสร้างความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน พื้นฟูผลกระทบจากโควิด-๑๙ และสร้างความเข้าใจในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกๆระดับ ความร่วมมือเกี่ยวกับระบบเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ในมหาสมุทร (Global Ocean Observing System) และการใช้ประโยชน์เชิงสหวิทยาการของยูเนสโกเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ ทางสังคม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการรับรองร่างข้อเสนอแนะว่าด้วยวิทยาการแบบเปิด (Draft Recommendation on Open Science) ซึ่งส่งเสริมแนวคิดวัฒนธรรมของการเปิดกว้าง (Culture of Openness) ในการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมากขึ้น อีกทั้งยังคำนึงถึงความจำเป็น ในการรับมือกับปัญหาที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๔.๓.๓ การประชุมคณะกรรมการด้านสังคมศาสตร์

ที่ประชุมเห็นชอบแผนงาน โครงการและงบประมาณสาขาสังคมและมนุษยศาสตร์ (Major Programme III – Social and Human Sciences) ซึ่งส่งเสริมศักยภาพของประเทศสมาชิกให้มีความก้าวหน้าด้านนโยบายและการปฏิบัติเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุม การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การจัดการเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม มาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การตกแต่งพันธุกรรม เทคโนโลยีทางประสาทวิทยา และแก้ไข ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานเชิงจริยธรรม การประชุมครั้งนี้ ได้มีการรับรอง ร่างข้อเสนอแนะว่าด้วยจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Draft Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง ค่านิยม หลักการ และมาตรการเชิงนโยบายที่เป็น รูปธรรมด้านจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ และคาดว่าจะมีความก้าวหน้าที่สำคัญของการกำหนด บรรทัดฐานทางจริยธรรมของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ AI

๔.๓.๔ การประชุมคณะกรรมการด้านวัฒนธรรม

ที่ประชุมเห็นชอบแผนงาน โครงการและงบประมาณ สาขาวัฒนธรรม (Major Programme IV – Culture) ซึ่งคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางมรดก และวัฒนธรรม ส่งเสริมบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี ผลกระทบต่อมรดกโลก ส่งเสริมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินการตามอนุสัญญาด้านวัฒนธรรมทั้ง ๖ ฉบับ อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลาย ของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ค.ศ. ๒๐๐๕ รวมถึง การปรับตัวด้านวัฒนธรรมต่อความท้าทายต่างๆ

จากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมในดินแดนปาเลสไตน์ การสานต่อการดำเนินงานต่างๆ เช่น หลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม การให้ทุนด้านต่างๆ และความช่วยเหลือแก่สถาบันการศึกษาและวัฒนธรรม การฟื้นฟูแหล่งโบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น

๔.๓.๕ การประชุมคณะกรรมการด้านสื่อสารมวลชน

ที่ประชุมเห็นชอบแผนงาน โครงการและงบประมาณสาขาสื่อสารมวลชน (Major Programme V – Communication and Information) ซึ่งเน้น การคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางมรดกและวัฒนธรรม เช่น ความหลากหลายทางภาษา รวมถึง การสนับสนุนทศวรรษสากลของภาษาพื้นเมือง หรือ International Decade of Indigenous Languages (ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๓๒) การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมถึง เสรีภาพของสื่อมวลชน ความปลอดภัยของนักข่าว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ การพัฒนาความรู้และทักษะในยุคของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้สอดคล้องปัญหาท้าทายของยุคแห่งการเปลี่ยนถ่ายไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดำเนินการจากการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ (World Summit on the Information Society: WSIS) และความมุ่งมั่นในการควบคุมศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงวิสัยทัศน์ของ WSIS ว่าด้วยสังคมที่ "เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุม และมุ่งเน้นการพัฒนา"

๔.๓.๖ การประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน การบริหารและความร่วมมือกับต่างประเทศ

๔.๓.๖.๑ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๔๗,๗๕๗,๘๒๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยงบประมาณทั้งหมดนี้จะนำไปใช้จ่ายในโครงการด้านต่างๆ ของยูเนสโกที่สำคัญ คือ

- Major Programme I – การศึกษา จำนวน ๕๒๖,๒๖๗,๐๐ เหรียญสหรัฐ
- Major Programme II – วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๖๗,๘๒๔,๗๓๐ เหรียญสหรัฐ
- และ Intergovernmental Oceanographic Commission จำนวน ๓๑,๘๑๕,๒๔๐ เหรียญสหรัฐ
- Major Programme III – สังคมศาสตร์ จำนวน ๕๙,๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
- Major Programme IV – วัฒนธรรม จำนวน ๒๔๔,๙๓๓,๒๓๖ เหรียญสหรัฐ
- Major Programme V – สื่อสารมวลชน จำนวน ๖๑,๒๐๓,๔๒๙ เหรียญสหรัฐ

ในส่วนของเงินค่าบำรุงสมาชิก ยูเนสโกย้ายประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกำหนดการจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกที่ตรงเวลาและเต็มจำนวน (ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายนของทุกปี) โดยในช่วงปี ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ยูเนสโกจะใช้อัตราค่าบำรุงสมาชิกใหม่อ้างอิงจากสหประชาชาติ โดยประเทศไทยจะจ่ายค่าสมาชิกจากเดิมร้อยละ ๐.๓๙๖ เป็น ๐.๔๗๕ ของงบประมาณยูเนสโก ทั้งนี้ การจ่ายไม่ครบหรือช้ากว่ากำหนดจะมีความเสี่ยงต่อสิทธิในการโหวตช่วงการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกและการประชุมสมัชชาสามัญของยูเนสโก

๔.๓.๖.๒ การเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่ ๔๑ ได้มีมติรับรองการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ โดยมีประเทศไทย ๒ รายการ ได้แก่

- การเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๒๐๐ ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) หรือ 200th anniversary of the birth of Phraya Srisundaravohara (Noi Acharyānkura) ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งจะครบรอบในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้านการศึกษา พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นผู้ส่งเสริมการรู้หนังสือหนังสือ โดยเป็นผู้นิพนธ์หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดแบบเรียนหลวง ๖ เล่ม เช่น การประมวลคำที่ใช้ในมาตรา แม่ กน กก กค กบ / อักษรนำ / การใช้ตัวการ์ตูน และยังมีนิพนธ์หนังสือเสริมอื่น ๆ อีก ๑๒ เล่ม สำหรับการส่งเสริมการรู้หนังสือ การอธิบายศัพท์ต่าง ๆ ศัพท์โบราณ เขมร ขวา และราชาศัพท์ ด้านวัฒนธรรม ได้ประพันธ์คานมัสการคุณานุคุณ เช่น บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ “องค์โคพระสัมพุทธ สุวิสุทธิสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บมิหม่น มิหม่อมมัว...” ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชุมชนชาวพุทธทั่วไป

- การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ 100th anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งจะครบรอบในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านการศึกษา ทรงส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนยากจนคนชายขอบและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบนภูเขาและเกาะที่ห่างไกล ตลอดจนในพื้นที่ชายแดน และชุมชนแออัด ด้านวิทยาศาสตร์ ได้ทรงให้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในการสร้างสันติภาพ การขจัดความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรงเป็นผู้สนับสนุนนโยบายระยะยาวด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการพัฒนา ด้านวัฒนธรรม ทรงรับสั่งได้หลายภาษา ทำให้ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรงให้การสนับสนุนวงดนตรีและการแสดงของไทยในท้องถิ่น เช่น คณะหุ่นกระบอกโจหลุยส์ สนับสนุนวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้อุปถัมภ์ของโรงละครโอเปร่ากรุงเทพ รวมทั้ง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

๔.๔ การเลือกตั้ง

๔.๔.๑ การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก สืบเนื่องจากผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกคนปัจจุบัน (นาง Audrey Azoulay) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี ๒๕๖๔ (ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๓๙ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ วาระตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดังนั้น ยูเนสโกจึงได้ดำเนินกระบวนการเพื่อรับสมัครและคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ฯ ซึ่งนาง Audrey Azoulay ได้ลงสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสมัยที่ ๒ และเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียว โดยได้แสดงวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์ในช่วงการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๒๑๑ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๒๑๒ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ ทั้ง ๕๘ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีประเทศที่ลงคะแนนสนับสนุนจำนวน ๕๕ ประเทศ ขาดออกเสียง ๒ ประเทศ และขาดการประชุม ๑ ประเทศ ดังนั้น ที่ประชุมสมัยสามัญองค์การยูเนสโกครั้งนี้ จึงได้มีมติรับรอง นาง Audrey Azoulay เป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก วาระปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

๔.๔.๒ คณะกรรมการต่างๆ ของยูเนสโก ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑ ประเทศไทยได้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภาพระสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการมนุษย์ และชีวมณฑล (The International Coordinating Council (ICC) of the Man and the Biosphere (MAB) Programme) วาระ ๔ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีที่นั่งว่าง ๒ ที่มีผู้สมัครจำนวน ๕ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (ถอนตัวภายหลัง) ญี่ปุ่น และไทย เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่สูงมาก ประเทศไทยจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง ในครั้งนี้ ประเทศที่ได้รับเลือกคือ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการขอเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๔ (รีซินินท์)

โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๐๙๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th